

Giám mục Chính thống Nga thăm Sở Thần Tòa Thánh ở Tokyo

Các vị giám mục trao đổi và lập ch s Giáo hội của đôi bên tại Nhật Bản

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Tổng Giám mục Hilarion của Volokolamsk thăm Tòa Sở Thần Tòa Thánh tại Tokyo ngày 8-11 và hội kiến Đức Tổng Giám mục Joseph Chennoth, Sở Thần Tòa Thánh tại Nhật Bản.

Tổng Giám mục Chính thống Nga hội kiến Sở Thần Tòa Thánh tại Nhật ở Tokyo và trao đổi quan điểm về tình hình đối thoại Chính thống-Công giáo.

Tổng Giám mục Hilarion của Volokolamsk thăm Tòa Sở Thần Tòa Thánh ngày 8-11 và nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Sở Thần Tòa Thánh Joseph Chennoth. Đi cùng Tổng Giám mục Hilarion có 2 giáo sĩ Chính thống, nhân viên thu c văn phòng tổng giám mục và đội sĩ quán Nga.

Theo Đức ông Pawel Marcin Obiedzinski, th ký Tòa Sở Thần Tòa Thánh, có thể đây là lần đầu tiên phái đoàn ngoại giao Vatican tại Nhật Bản tiếp đón chuyên viên thăm của một giám mục Chính thống.

Trong cuộc nói chuyện, Đức cha Chennoth kể lại cuộc gặp gỡ lập ch s giữa Đức Thánh cha Phanxicô và Tổng thống Chính thống Nga Kirill tại Cuba năm 2016, và chuyên viên thăm Nga của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin hội tháng 8.

Tổng Giám mục Hilarion nhắc lại việc Tổng thống Kirill chuyên thăm Ba Lan năm 2012 và ký mật văn kiện với Đức Tổng Giám mục Jozef Michalik, lúc đó là chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ba Lan.

Hai vị giám mục đã thọ ơn và sống trong cộng đồng Giáo hội mình tại Nhật Bản.

Đức cha Chennoth miêu tả Nhật Bản là một "mảnh đất tươi đẹp", và phác thảo những nét chính trong lịch sử Công giáo, bao gồm sự xuất hiện của Thánh Phanxicô Xaviê và các thế kỷ bách hội. Tổng Giám mục Hilarion đã chấp nhận bộ phim Silence của đạo diễn Martin Scorsese, miêu tả các vị bách hội đã mang tới Nhật Bản cách đây khoảng 400 năm.

Tổng giám mục Chính thống Nga trình bày về những lịch sử Giáo hội Chính thống tại Nhật Bản, đức biết là sự đóng góp của Thánh Nicholas Nhật Bản, vị thánh Nga đầu tiên đến Nhật Bản năm 1861.

Tổng Giám mục Hilarion, một nhà sử học, từng là Tổng Giám mục Tòa Thánh một bộ đĩa CD các sáng tác của mình.

Tổng Giám mục Hilarion, phó trách quan hệ ngoại giao của Tòa Tổng giám mục Moscow, viếng thăm Nhật Bản từ ngày 7-9/11 và tham dự hội nghị có chủ đề – Thánh Nicholas Nhật Bản và Thánh Innocent của Moscow: Văn hóa các dân tộc Nga, Nhật Bản và Mỹ, được tổ chức tại Đền thờ quán Nga ở Tokyo. Sự kiện do Bộ Văn hóa Liên bang Nga tổ chức.

Theo quan điểm trách các vấn đề văn hóa Nhật Bản, nước này có khoảng 95.000 Kitô hữu Chính thống.

UCAN VN
